

เรียนบัณฑิตทุกท่านทราบ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 มีนาคม 2565 นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการประสานงาน 3 พระจอมเกล้า ว่าจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทันการณ์จึงจำเป็นต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตตั้งแต่วันที่ 1 – 18 มีนาคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนรายละเอียดอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน ให้ทันก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาทิ

- การสรุปจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับสำนักพระราชวัง
- การจัดทำปกปริญญาบัตร ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามจำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนไว้
- การจัดทำเข็มวิทยฐานะ
- การจัดทำหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต ปีการศึกษา 2563
- การประสานงานอื่น ๆ ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ฝ่ายจรรยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดทำหนังสือและสูจิบัตร ฝ่ายสิทธิประโยชน์ ฝ่ายบัณฑิตสัมพันธ์ และฝ่ายเลขานุการ เป็นต้น

อนึ่ง จากการประสานงานเรื่องสถานที่ที่จะใช้ดำเนินการจัดงานพิธีในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 พบว่า สถานที่ที่จะใช้ดำเนินการจัดงานพิธี มีจำนวนพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ กอปรกับมีช่วงเวลาที่ไม่ว่างสำหรับการจัดงานพิธีซึ่งจะต้องมีจำนวนอย่างน้อย 6 วัน ติดต่อกัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นติดตั้งระบบงาน/อุปกรณ์ 1 วัน วันซ้อมใหญ่ 2 วัน วันพิธี 2 วัน (ของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง) รวมถึงวันรื้อถอน/จัดเก็บอุปกรณ์ 1 วัน นอกจากนี้พบว่าผู้จองสถานที่สำหรับการเปิดบุธนิทรรศการจัดแสดงสินค้าต่าง ๆ ว่างล่วงหน้าบางส่วน ซึ่งส่งผลต่อการประสานงานด้านสถานที่สำหรับการจัดงานพิธี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการประสานงานเรื่องสถานที่ทั้งจากสถานที่เดิม และสถานที่ที่เหมาะสมแห่งอื่น แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 ในระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 ได้อย่างเรียบร้อย ตามแนวปฏิบัติที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและสมควรภาคภูมิใจแก่บัณฑิตในภาพรวม

อย่างไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยมีกำหนดการที่ชัดเจนแล้ว จะประกาศขยายการขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ทราบต่อไป

จึงขออภัยและขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

25 มีนาคม 2565